

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCs HỒ CHÍ MINH

Đ/c Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành trọn niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". Vì vậy, Người gửi gắm niềm tin yêu, sự kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ của đất nước, đặc biệt, trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay.

Về cơ bản, đại bộ phận thanh niên Việt Nam luôn giữ vững đạo đức cách mạng, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, sống có hoài bão, có lý tưởng. Nhiều tấm gương cao đẹp hy sinh thân mình vì hạnh phúc của nhân dân được tuổi trẻ ngưỡng mộ, học tập, nhiều tấm gương thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên, khiến cho không ít người chạy theo lối

sống thực dụng, sa ngã, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có thái độ thờ ơ, bàng quan trước các sự kiện quan trọng của đất nước. Một bộ phận thanh niên sống thiếu



ĐVTN thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Hạ Lang

lý tưởng, có biểu hiện hẹp hòi, ích kỷ, vô trách nhiệm với bản thân, thích hưởng thụ, sống buông thả, sa vào các tệ nạn xã hội, tỷ lệ phạm tội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Xác định giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ Đoàn, trong nhiều năm qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", tổ chức cho thanh niên gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu di tích lịch sử, hành trình đến địa chỉ đỏ, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị... góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng, hoài bão cho tuổi trẻ. Hàng năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đều

đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày thương binh – liệt sỹ 27/7 như: sinh hoạt chi đoàn, chi hội với chủ đề “*Tháng 7 – Thắp lửa tri ân*”, tổ chức lao động vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách...

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử hào hùng của dân tộc, các chiến công và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, các tấm gương thương binh, liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng; các hoạt động tri ân của tuổi trẻ và toàn xã hội thể hiện đạo lý “*Uống nước nhớ nguồn*”. Đẩy mạnh tổ chức các hành trình về nguồn, hành trình theo dấu chân những người anh hùng, hành trình đến với các khu di tích lịch sử để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng; khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên. Tiêu biểu: Trong tháng 7 năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 600 buổi sinh hoạt chi đoàn thu hút 3.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 865 gia đình thương binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, con em gia đình thương binh, liệt sỹ với tổng trị giá trên 300 triệu đồng; tổ chức 100 hoạt động tình nguyện, đóng góp trên 1.000 công lao động xã hội chủ nghĩa giúp đỡ các gia đình chính sách, làm đường giao thông nông thôn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thương binh, đối tượng chính sách. Đặc biệt, hàng năm, tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ trên toàn tỉnh các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, hoa và thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sỹ. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, lý tưởng cách mạng, ý chí quyết tâm học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, hòa bình. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất nhằm thể hiện tinh thần tri ân của tuổi trẻ với những thế hệ đã hy sinh máu xương để dành độc lập, tự do, củng cố niềm tự hào về truyền thống anh hùng của

dân tộc, giáo dục ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn chú trọng việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong Đoàn viên, thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 – CT/TW ngày 23/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030*”; coi trọng công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động: “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới*”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng, các chương trình lớn của Đoàn. Giai đoạn 2016 – 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương 16 tập thể, 24 cá nhân đạt danh hiệu “*Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác*”; 03 cá nhân thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 03 cá nhân được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018. Ngoài ra, các phong trào, cuộc vận động, chương trình rèn luyện, hỗ trợ phát triển kỹ năng cho ĐVTN được đẩy mạnh triển khai như: Chương trình “*Học kỳ quân đội*”, “*Học làm chiến sĩ Công an*”, “*Khi tôi 18*”, Chương trình Rèn luyện đoàn viên, “*Sinh viên 5 tốt*”, phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*”... đã thu hút đông đảo học sinh, ĐVTN tham gia, tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất cho ĐVTN.

Những hoạt động thiết thực và đa dạng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian qua đã và đang tạo động lực, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có tác động giáo dục tích cực đến thanh niên, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SINH HOẠT CHI ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ

Chi Đoàn là hạt nhân nòng cốt để tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt vai trò thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên. Thực tế cho thấy, vấn đề sinh hoạt chi đoàn hiện nay, nhất là các chi đoàn tại địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc xây dựng chi đoàn vững mạnh và đẩy mạnh hiệu quả việc sinh hoạt chi đoàn luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn khu dân cư.



ĐVTN tham gia sinh hoạt chi đoàn

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 3.093 chi đoàn, trong đó khối địa bàn dân cư có 2.249 chi đoàn. Với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, phân bố dân cư không đồng đều giữa các địa phương, đại bộ phận thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu số, một bộ phận đoàn viên thụ động, chưa có nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên. Ngoài ra, một bộ phận cán bộ Đoàn ở cơ sở thiếu kỹ năng đoàn kết, tập hợp thanh niên, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa có sức lôi cuốn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia... Trước thực tại trên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi đoàn là yếu tố quyết định chất lượng Chi đoàn. Nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu phong phú, phục vụ sinh hoạt Chi đoàn, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn các chủ điểm sinh hoạt Chi đoàn, duy trì phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn trên trang thông tin điện tử và trang Thông tin thanh niên trong đó có nhiều nội dung phong phú như:

Góc kỹ năng, xung kích đồng hành, một số trò chơi, bài hát... Việc sáng tạo, đổi mới các kỳ sinh hoạt chi đoàn trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh đoàn cũng được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai có hiệu quả. Trong năm 2018, toàn tỉnh đẩy mạnh triển khai các kỳ sinh hoạt toàn đoàn vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Đoàn - Hội - Đội với nhiều cách làm phong phú như: Hái hoa dân chủ; lồng ghép tổ chức các trò chơi dân gian, văn hóa, văn nghệ, lửa trại...

Đặc biệt từ 2015 đến nay, nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sinh hoạt các Chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn điểm trên địa bàn dân cư, cử cán bộ Tỉnh Đoàn trực tiếp xuống cơ sở tham gia sinh hoạt chi đoàn, góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt, tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn trao đổi giữa ĐVTN với tổ chức Đoàn; qua đó, tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, nâng cao tính chuyên nghiệp, sát thực trong công tác tham mưu của cán bộ Tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức 40 hoạt động sinh hoạt chi đoàn điểm với sự tham gia của trên 3.000 ĐVTN. Bên cạnh đó, hàng năm, tổ chức tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở nhằm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ cấp Chi đoàn được giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ.

Bên cạnh những giải pháp nêu trên, các cấp bộ Đoàn tăng cường kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo thực hiện việc sinh hoạt chi đoàn định kỳ ở cơ sở; chỉ đạo phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn các phường, xã định kỳ dự sinh hoạt chi đoàn khối, xóm qua đó hỗ trợ hoạt động đối với chi đoàn khối, xóm cũng như nắm tình hình sinh hoạt đoàn viên nơi cư trú của các đơn vị chuyển về.

Có thể thấy, việc duy trì thường xuyên, có chất lượng sinh hoạt chi đoàn là việc làm hết sức cần thiết, góp phần củng cố hoạt động của cơ sở Đoàn, tăng cường công tác quản lý, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Ngọc Diệp - Ban Tuyên giáo

CHÀNG TRAI "NÔNG DÂN" TIÊU BIỂU ĐẠT DANH HIỆU THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC GIAI ĐOẠN 2016 – 2018

Được đào tạo trong môi trường sư phạm của trường Đại học sư phạm I - Hà Nội, sau khi tốt nghiệp trở về địa phương chàng trai trẻ Đinh Văn Đông quyết định lựa chọn nghề nông là cơ hội lập nghiệp của mình.

Đứng trước những khó khăn khi khởi nghiệp ở một lĩnh vực không có chuyên môn, chàng trai trẻ Đinh Văn Đông đã phải nỗ lực tự học tập rèn luyện cũng như tăng cường học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ trước. Sau khi xác định được nhu cầu khởi nghiệp của mình, quyết tâm giữ vững bản lĩnh trước những ý kiến trái chiều về sự lựa chọn con đường lập nghiệp bắt đầu từ nông dân, chàng trai trẻ đã nhiệt tình dồn sức mình trong công việc và đam mê.



Đ/c Đinh Văn Đông (ngoài cùng bên phải) tham dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018

Nhận thấy nhu cầu của thị trường cần cung cấp các sản phẩm chăn nuôi sạch, an toàn cũng như thế mạnh của gia đình khi có đất canh tác chưa sử dụng, Đông đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng với gia đình, huy động nguồn vốn bắt tay xây dựng cơ sở chuồng trại. Lựa chọn khu vực xóm Đoàn Kết - Thị trấn Thông Nông để xây dựng trang trại với các điều kiện thuận lợi về khí hậu cũng như về nguồn nước, bên cạnh đó tận dụng được nguồn phế phẩm nông sản từ bà con nông dân trong xóm sản xuất, Đinh Văn Đông đã đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại trong quy trình sản xuất, thu mua nguyên liệu từ nguồn cây ngô, khoai lang, cây chuối của nhân dân địa phương kết hợp với chế độ ăn uống khoa học cho đàn vật nuôi. Bước đầu khởi nghiệp của Đông gặp rất nhiều khó khăn do chưa nắm bắt được các đặc điểm sinh hoạt của từng

loại vật nuôi, có những lúc đàn vật nuôi có dấu hiệu ốm, bỏ ăn khiến Đông lo lắng. Tuy nhiên, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết không nản trước khó khăn, Đông đã chủ động đến mời những công nhân có tay nghề, kinh nghiệm trong chăn nuôi tham gia hợp tác cùng mình, đồng thời bản thân Đông cũng nỗ lực nghiên cứu, học tập để có thể nắm được chuyên môn, chủ động phòng tránh bệnh cho đàn gia súc của mình. Với niềm tin thành công, Đông đã vận động gia đình tạo điều kiện cho vay vốn 01 tỉ đồng để xây dựng và hoàn thành khu chuồng trại với diện tích 500m² và sử dụng 5000m² đất làm bãi chăn thả tự nhiên.

Năm 2016, đàn vật nuôi của Đông có 20 con lợn nái, 50 con lợn thịt và 130 con lợn con bước đầu đem về cho Đông 120 triệu đồng tiền lãi. Đặc biệt, đứng trước bất ổn của thị trường thịt lợn hơi năm 2017, trang trại của chàng trai trẻ Đinh Văn Đông vẫn không bị ảnh hưởng, do người tiêu dùng quen và tin tưởng vào chất lượng của thịt lợn từ trang trại của Đông. Năm 2018, bước đầu Đông mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm các loại hình vật nuôi của mình, đến nay chàng "nông dân" Đinh Văn Đông đã có trong ta 50 con lợn đen thuần chủng, 120 con bò và dê, khoảng 350 con gà thả đồi và 03 đàn lợn thịt thành phẩm. Doanh thu trung bình của trang trại ước đạt 02 tỷ đồng với tiền lãi là 500 triệu. Không chỉ đem lại kinh tế cho bản thân, Đông còn chủ động chia sẻ cơ hội và tạo việc làm ổn định cho 10 công nhân với thu nhập trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng.

Bên cạnh việc mạnh dạn lựa chọn và quyết tâm theo đuổi con đường khởi nghiệp của mình, Đinh Văn Đông còn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn - Hội đại phương, thúc đẩy tinh thần lập thân, lập nghiệp cho thanh niên tại địa bàn, Đinh Văn Đông đã vinh dự nhận được nhiều khen thưởng của Huyện đoàn và Tỉnh Đoàn thanh niên. Năm 2018, Đinh Văn Đông là một trong những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của tỉnh nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018 cấp Trung ương - một trong những niềm vinh dự và động viên lớn lao của tuổi trẻ toàn quốc trong triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nông Thị Hồng Hà-Trưởng Ban Tuyên giáo

I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

1. Linh thiêng Lễ thấp nển tri ân và Chương trình văn nghệ "Bài ca không quên" kỷ niệm 71 năm, ngày Thương binh Liệt sỹ

Tối 26/7/2018, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hạ Lang, Tỉnh Đoàn thanh niên phối hợp với UBND huyện Hạ Lang tổ chức Lễ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Kim Loan (Hạ Lang) và Chương trình văn nghệ "Bài ca không quên" kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).



Tặng quà các gia đình chính sách huyện Hạ Lang

Tại buổi lễ, Ban tổ chức, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao tặng 50 suất quà tổng trị giá 20 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hạ Lang

Cùng thời điểm, các cơ sở Đoàn trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia thấp nển tri ân tại 13 nghĩa trang và 99 nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 18/8/2018, Câu lạc bộ Tuổi trẻ 4 lực lượng kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 – 19/8/2018) tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh với các hoạt động: Làm chứng minh nhân dân miễn



CLB tuổi trẻ 4 lực lượng giao lưu văn nghệ

phí cho bà con nhân dân, tổ chức chương trình “Rung chuông vàng – tuyên truyền pháp luật” cho các em học sinh trường THCS Quang Hán, trồng cây lưu niệm tại Nhà bia liệt sỹ xã Quang Hán, giao lưu bóng chuyền giữa tuổi trẻ 4 lực lượng với tuổi trẻ Trà Lĩnh và chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Địp này, Tuổi trẻ 4 lực lượng cũng đã tặng 4 suất quà cho các hộ gia đình chính sách xã Quang Hán; Công an tỉnh tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi; 30 suất quà từ Hội doanh nhân, công an huyện Trà Lĩnh và đồn biên phòng Trà Lĩnh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã; Tỉnh Đoàn thanh niên tặng 500 quyển vở viết cho học sinh xã Quang Hán.

3. Khởi công Công trình nước sạch vì cộng đồng năm 2018



Tặng quà cho bà con nhân dân xóm Lũng Đắc, xã Quốc Phong

Sáng 19/8, tại xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội tổ chức khởi công Công trình nước sạch vì cộng

đồng với tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng trị giá hơn 230 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội đã trao 18 suất quà cho bà con nhân dân xóm Lũng Đắc, xã Quốc Phong, đồng thời hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu đến địa điểm xây dựng công trình nước sạch, đảm bảo thi công đúng tiến độ.

4. Ra quân Tháng cao điểm An toàn giao thông năm 2018

Sáng 30/8/2018, tại trường THCS thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, Tỉnh Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và Ban ATGT huyện Nguyên Bình tổ chức Lễ ra quân tháng cao điểm ATGT năm 2018 với chủ đề “Văn hóa giao thông cho trẻ em”.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh triển khai các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tham gia đảm bảo trật tự ATGT; mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu thực hiện chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Đồng thời, các ngành chức năng cần thực hiện thường xuyên, đồng bộ các biện pháp, giải pháp về tổ chức giao thông.



Tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh trường THCS thị trấn Nguyên Bình

Ngày này, Tỉnh Đoàn tặng 20 mũ bảo hiểm cho học sinh; ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu tai nạn giao thông gồm 16 thành viên; tổ chức gắn biển cổng trường An

toàn giao thông và tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh trường THCS thị trấn Nguyên Bình; đoàn viên, thanh niên tuần hành cổ động An toàn giao thông tại các trục đường thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình.

5. Chương trình trao học bổng “Nâng bước đến trường – Thắp sáng tương lai” cho 115 em học sinh dân tộc hiếu học, vượt khó



Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng – Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam – Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các em học sinh

Sáng ngày 13/9/2018, tại Trường THCS Hợp Giang thành phố Cao Bằng, Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình trao học bổng “Nâng bước đến trường – Thắp sáng tương lai” cho 115 em học sinh dân tộc hiếu học, vượt khó với tổng trị giá 115 triệu đồng.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra phần giao lưu giữa Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê – Đại sứ nhân ái của Nam Á Bank và 02 nữ sinh tiêu biểu của Cao Bằng đạt học bổng thuộc dự án “Mở đường đến tương lai” để tiếp thêm động lực cho các em học sinh về quá trình phấn đấu vượt qua khó khăn đạt được thành công của mình cũng như những chia sẻ của các nữ sinh đạt học bổng.

II. HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

1. Thành Đoàn: Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018



Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018

Ngày 13/7/2018 Thành Đoàn Cao Bằng phối hợp cùng Hội cựu TNXP Thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam và Tuyên dương 20 thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

Để động viên kịp thời các hội viên Hội cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn Ban Chấp hành Hội cựu TNXP Thành phố đã trao 14 suất quà cho 14 hộ gia đình hội cựu TNXP; Thành Đoàn Cao Bằng tặng 02 suất quà cho 02 hội viên hội cựu TNXP tại xã Vĩnh Quang có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000đ.

2. Thông Nông

2.1. Đoàn thanh niên Thị trấn tổ chức trại hè ước mơ năm 2018

Ngày 20/7/2018, tại sân vận động huyện, Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức trại hè ước mơ với chủ đề “Theo dấu chân những người anh hùng” với 10 trại tham gia; tham dự hoạt động có trên 250 đoàn viên, thanh thiếu nhi.



Trại hè của chi đoàn xóm Bản Viêng

Ban tổ chức đã chấm điểm trại đẹp, thi ẩm thực, tổ chức trò chơi dân gian cho thiếu nhi, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và chương trình lửa trại truyền thống. Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện đã trao 10 suất học bổng cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 2 triệu đồng). Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho chi đoàn Bản Viêng, 02 giải nhì cho chi đoàn Khu Phố và chi đoàn Liên Cơ, 03 giải ba cho các chi đoàn Nà Ràng, Cốc Ca, Đoàn Kết. Đồng thời trao giải phần thi ẩm thực và giải khuyến khích cho các đội tham gia.

2.2. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ trong thanh thiếu nhi năm 2018



Phần thi tài năng

Tối ngày 15/9/2018, Huyện Đoàn Thông Nông phối hợp với Phòng GD&ĐT và Công an huyện Thông Nông tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ trong thanh thiếu nhi năm 2018. Tham dự Hội thi có 05 đội đến từ các Liên đội trường Tiểu học, THCS, PTDT Nội trú trên địa bàn thị trấn và xã Lương Can.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 Giải nhất cho Liên đội trường THCS Thị trấn, 02 giải nhì cho Liên đội Trường Tiểu học Háng Tháng và THCS Lương Can, 02 giải ba cho Liên đội trường PTDT Nội trú và tiểu học Lương Can. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 02 giải phụ cho phần thi chào hỏi và tài năng xuất sắc nhất.

Hội thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm về an toàn giao thông năm 2018; nhằm đa dạng hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật khi tham gia

ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

giao thông của học sinh, thanh thiếu nhi góp phần giảm thiểu vi phạm giao thông và tai nạn giao thông.

3. Đoàn viên thanh niên huyện Thạch An hiến máu tình nguyện



Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 25/7, Huyện Đoàn Thanh niên – Liên đoàn lao động và Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch An tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2018.

Chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 250 đoàn viên thanh niên và đông đảo công nhân, viên chức lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia. Kết quả chương trình đã thu về 170 đơn vị máu, trong đó có 106 đơn vị máu do đoàn viên, thanh niên hiến tặng.

Thông qua ngày hội hiến máu tình nguyện nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện, phát huy hơn nữa giá trị truyền thống cao đẹp và quý báu của tuổi trẻ Việt Nam, hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện góp phần cứu chữa, điều trị người bệnh cần truyền máu.

4. Bảo Lạc: Khám chữa bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã Hồng An



Khám bệnh miễn phí cho bà con xã Hồng An

Ngày 11/08/2018, tại trường Phổ thông cơ sở Hồng An, Huyện Đoàn Bảo Lạc, Hội chữ thập đỏ và bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lạc phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tuyên truyền vệ sinh môi trường và tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân xã Hồng An.

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, các y, bác sỹ đã khám bệnh cho gần 200 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá 12 triệu đồng.

Địp này, Hội chữ thập đỏ huyện Bảo Lạc cũng tặng 10 suất quà là 10 chiếc chăn bông có tổng trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng An.

5. Đoàn viên, thanh niên huyện Phục Hòa tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ



Đoàn viên, thanh niên giúp bà con dọn dẹp mái nhà

Chiều ngày 13/8/2018 trên địa bàn xã Lương Thiện, huyện Phục Hòa xảy ra trận mưa lũ lớn gây thiệt hại cho nhân dân, cây cối bị đổ gây ùn tắc giao thông, 12 mái nhà dân bị tốc mái.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp bà con nhân dân dọn dẹp mái nhà, dọn dẹp cây cối đổ gãy trên đường... Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên chung tay khắc phục hậu quả sau thiên tai; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Đoàn thanh niên Công an tỉnh:

6.1 Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 22/7 tại Nguyên Bình, Cao Bằng



Ngày 22/7/2018, tại địa phận đèo Cao Bắc thuộc xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 04 người thiệt mạng, nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TN Công an tỉnh đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 08 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông hiện đang điều trị tại Khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, tổng trị giá các suất quà là 4,6 triệu đồng.

6.2. Đoàn thanh niên Công an tỉnh – tuổi trẻ báo CAND: Chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Hà Quảng

Ngày 20/8/2018, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với tuổi trẻ Báo Công an nhân dân tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai lũ lụt tại xã Trường Hà, xã Nà Sác, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng.

Đoàn tình nguyện đã tổ chức đến thăm tại nhà một số gia đình bị thiên tai. Đồng thời trao



Tặng quà 19 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do thiên tai

tặng 19 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng (Gồm gạo, mì tôm, bột giặt, tiền mặt) cho 19 hộ gia đình. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm các em học sinh tại phân trường Nặm Lìn, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Đoàn tặng 22 suất quà và nhiều bánh kẹo cho 22 em học sinh thuộc các khối mẫu giáo và tiểu học tại phân trường, trị giá mỗi suất 800.000 đồng. Đoàn tình nguyện cũng đã thăm, động viên và trao tặng 01 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho em Vương Văn Dũng trú tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng là một học sinh nghèo vượt khó, thi đỗ trường Đại học Văn hóa nhưng do điều kiện gia đình khó khăn chưa đủ kinh phí theo học đại học.

7. Hạ Lang: Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè



Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

Ngày 14/9/2018, Huyện Đoàn Hạ Lang tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Hội nghị thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Tại Hội nghị, BCH Huyện Đoàn đã trao giấy khen của BCH Tỉnh Đoàn Cao Bằng cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018; Tặng giấy khen cho 07 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Cũng trong Hội nghị, Huyện Đoàn đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XIV nhiệm kỳ 2017-2022.

Thảo Nguyên - Tổng hợp

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO” TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TỈNH CAO BẰNG

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong 3 phong trào lớn của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các cấp bộ Đoàn đã định hướng các giải pháp cụ thể nhằm phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong học tập, công tác và lao động sản xuất, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ; huy động nguồn lực hỗ trợ đưa các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào thực tiễn.



ĐVTN tham gia xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại xóm Bản Bó, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng

Các cấp bộ Đoàn phối hợp tăng cường hỗ trợ hoạt động cho các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học,... Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; phổ biến và trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Tỉnh Đoàn thanh niên định hướng thành lập Câu lạc bộ kỹ sư trẻ thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho bà con nhân dân; xây dựng chuyên mục Thông tin khoa học công nghệ trên website Tỉnh Đoàn; tổ chức chuyến xe khởi nghiệp cho thanh niên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ với các mô hình, điển hình tiêu biểu trên cả nước.

Đồng thời các cấp bộ Đoàn có cơ chế động viên, khích lệ; phối hợp tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên sáng tạo. Có hình thức phát hiện, tôn vinh kịp thời tài năng trẻ. Tổ chức Đoàn thanh niên khuyến khích sức sáng tạo của

tuổi trẻ qua việc tổ chức và phối hợp triển khai các hội thi như: Tin học trẻ, Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Sáng tạo khoa học, kỹ thuật, Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn, Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính... Từ đó cổ vũ đoàn viên, thanh niên thể hiện ý tưởng sáng tạo trên các lĩnh vực cụ thể. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng sáng tạo trẻ của tỉnh, giới thiệu các gương thanh niên tiêu biểu tham gia các giải thưởng do Trung ương Đoàn tổ chức như: Giải thưởng Lương Định Của; Quả cầu vàng; Cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi; Người thợ trẻ giỏi...

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong năm 2018 đã thu được nhiều kết quả, nhiều ĐVTN Cao Bằng đã tham gia diễn đàn tại địa chỉ yvuongsangtao.net của Trung ương Đoàn, có nhiều ý tưởng đã đi vào đời sống; có 10 ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I đã được đánh giá có tính khả thi và bước đầu triển khai; nhiều mô hình ý tưởng được thực hiện như: mô hình trồng đào, ghép đào; trồng các loại rau trái vụ; nuôi bò lai sinh sản, chăn nuôi lợn, gà sạch vì sức khỏe cộng đồng... Tiêu biểu, có đồng chí Nông Văn Thuyết - Công ty Nhà máy đường Phục Hòa được vinh dự nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2018 do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.



Sản phẩm Mô hình Lễ hội Đền Hoàng Lục tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Trùng Khánh năm học 2017- 2018

(Xem tiếp trang 14)

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG TRANG BỊ KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO THANH THIẾU NIÊN

Hiện nay tai nạn, thương tích ở trẻ em đang có xu hướng tăng lên, là vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội. Theo thống kê của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, trong năm 2017 toàn tỉnh có trên 93.000 trẻ em, trong đó có 1.758 trẻ em mắc tai nạn thương tích, 15 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 07 em bị đuối nước và tử vong... Trong 6 tháng đầu năm 2018, số trẻ em bị tử vong do đuối nước là 03 trẻ.



Đoàn thanh niên huyện Hòa An dạy bơi cho thiếu niên xã Đức Long

Trước thực trạng đó, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tích cực tổ chức tuyên truyền, thực hiện nhiều hoạt động tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích ở trẻ em thông qua các hoạt động như: Chiến dịch ra quân vào dịp hè; tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em; mở các lớp học bơi, dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí thông qua các trại hè thiếu nhi cùng các hoạt động trải nghiệm trưởng thành, sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư... Qua đó, đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, đội viên, thiếu nhi tham gia hưởng ứng và tạo được ấn tượng tốt trong xã hội. Kết quả trong dịp hè năm 2018, đã có 8/13 đơn vị cấp huyện tổ chức được 08 lớp tập huấn phòng, chống đuối nước cho trên 350 thiếu nhi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thức chung của các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên hiện nay đối với công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Kỹ năng tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ em còn yếu, chưa có nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả trong quản lý, tổ chức phòng chống đuối

nước, tai nạn, thương tích ở trẻ em; hệ thống cơ sở vật chất, các thiết chế và các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước cho thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội; số trẻ em được tiếp cận với các hoạt động giáo dục, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước chưa cao; nhận thức của nhiều gia đình trong việc phòng, chống đuối nước trong thanh thiếu niên chưa tốt...

Vi vậy, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp qua đó tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, góp phần giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn, thương tích do đuối nước, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

Một là, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn quản lý.

Hai là, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và thiếu nhi trong các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; xây dựng và phát triển, nhân rộng các mô hình phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em.

Bốn là, phát huy vai trò kết nối, huy động các nguồn lực; kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống đuối nước của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong đó chú trọng vận động xây dựng tủ sách hướng dẫn kỹ năng an toàn cho thiếu nhi; xây dựng bể bơi di động cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư hoặc địa điểm phù hợp.

Thông qua các hoạt động, thanh thiếu nhi được giáo dục kỹ năng thực hành, qua đó giúp các em nâng cao sức khỏe, thể chất, hoàn thiện kỹ năng để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn thương tích; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn do đuối nước ở trẻ em góp phần bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình.

Ban Thanh thiếu nhi trường học

GHI NHẬN TỪ CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN CAO BẰNG LẦN THỨ I”

Nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên”, góp phần cổ vũ, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng lần thứ I” năm 2018.

Cuộc thi được phát động từ tháng 3/2018, sau hơn 6 tháng triển khai cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đoàn viên thanh niên có ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp tham gia. Cuộc thi gồm 3 vòng thi, Vòng 1: Đi tìm ý tưởng, đề án khởi nghiệp; Vòng 2 : Xây dựng đề án khởi nghiệp; Vòng 3: Chung kết toàn tỉnh.

Qua vòng 1, Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi đã nhận được 14 bài dự thi hợp lệ từ các thí sinh. Sau khi chấm sơ khảo BTC đã lựa chọn được 10 ý tưởng tham dự vòng 2 và vòng chung kết, đồng thời lựa chọn 3 ý tưởng dự thi cấp trung ương, có 01 ý tưởng vào vòng 2 cấp trung ương.

Trong quá trình triển khai cuộc thi, BTC thường xuyên kết nối, hướng dẫn, gửi tài liệu cho các thí sinh xây dựng đề án, ý tưởng khởi nghiệp. Mặt khác, BTC mời các thành viên Hội đồng cố vấn giám khảo là các nhà lãnh đạo, quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia Hội đồng, tổ chức họp Hội đồng để đánh giá sơ bộ và góp ý cho các ý tưởng

dự thi. Đồng thời tổ chức gặp mặt các thí sinh dự thi để hướng dẫn tham gia vòng thi chung kết.

Tại vòng thi chung kết, các thí sinh đã trình bày tốt ý tưởng của mình trước hội đồng cố vấn giám khảo cũng như các đại biểu tham dự đồng thời trả lời, làm rõ các nội dung mà thành viên hội đồng và các đại biểu quan tâm. Qua đó, thành viên Hội đồng đã chấm điểm và lựa chọn được các thí sinh xuất sắc để trao giải. Kết thúc



Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng” lần thứ I

Cuộc thi, BTC đã trao 01 giải nhất cho thí sinh Lương Xuân Trình với ý tưởng mô hình dịch vụ Homestay kết hợp với nông nghiệp; 02 giải nhì; 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn Cao Bằng lần thứ I năm 2018 đã cổ vũ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; tạo môi trường để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp đồng thời kết nối các thí sinh với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh để tìm kiếm sự hỗ trợ về vốn, khoa học công nghệ, đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Hoàng Thái - Ban Phong trào

ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN - ĐỘI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

I. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN TRƯỜNG HỌC

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trường học.

- Triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học. Cụ thể hóa các chủ trương mới về xây dựng Đoàn: Chủ trương “1+1”, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ động”.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTC tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nơi không với bạo lực học đường”.

- Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 7.000 ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực.

- 100% huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 01 hoạt động về sáng tạo dành riêng cho học sinh, sinh viên.

- Trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”; 100% đoàn trường Trung cấp tổ chức hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019; 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 đội hình chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2019.

- 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTC tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

- Toàn tỉnh vận động được ít nhất 200 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên.

- Phối hợp trồng mới được 10.000 cây xanh.

- Giới thiệu ít nhất 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có ít nhất 40 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Hoạt động lớn cấp tỉnh:

- Cuộc thi thiết kế các sản phẩm lưu niệm giới thiệu, quảng bá du lịch và non nước Cao Bằng (Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 4/2019).

- Chỉ đạo tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa Phượng đỏ” (Tháng 6/2019 - 8/2019).

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019, thống nhất nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng (Tháng 7 - 8/2019).

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI TRƯỜNG HỌC

1. Chủ đề năm học:

Thiếu nhi Cao Bằng học tập tốt, rèn luyện chăm

2. Trọng tâm công tác:

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV thông qua. Trong đó, tập trung thúc đẩy việc lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền và xâm hại trẻ em.

- Cấp bộ Đội tổ chức cho thiếu nhi thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, tập trung các giải pháp tạo môi trường để thiếu nhi thi đua trong học tập và rèn luyện. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội.

- Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022.

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường, nhất là Hội đồng Đội cấp xã, phường và tương đương. Phát huy vai trò của Nhà Thiếu nhi Kim Đồng, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trong thực hiện chức năng trang bị kỹ năng, phương pháp công tác Đội.

3. Chỉ tiêu năm học:

- 100% Liên đội tổ chức cho các em thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

- Mỗi Liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi và mỗi huyện, thành phố hỗ trợ ít nhất 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cấp tỉnh hỗ trợ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

- Hội đồng Đội cấp huyện, Thành phố xây dựng mới được ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn.

- 100% Liên đội thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ (hoặc đội, nhóm) tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em; thành lập được ít nhất 02 tủ sách hướng dẫn kỹ năng an toàn cho thiếu nhi.

- Hội đồng Đội cấp huyện, Thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt.

- Hội đồng Đội cấp huyện, Thành phố có ít nhất 01 công trình “Vì đàn em thân yêu”.

- Hội đồng Đội cấp huyện, Thành phố có mô hình, hoạt động tổ chức các hoạt động trải

nhập, thúc đẩy phong trào “Em yêu khoa học”, “giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” cho thiếu nhi.

- Phần đấu toàn tỉnh số Liên Đội mạnh đạt trên 65%, không có Liên Đội yếu kém; kết nạp 4.000 đội viên mới.

4. Hoạt động lớn cấp tỉnh:

- Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đàm Minh Viễn (Đức Thanh), Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc, người phụ trách đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh (1919- 2019) (Từ đầu năm đến hết 9/2019).

- Cuộc thi thiết kế các sản phẩm lưu niệm giới thiệu, quảng bá du lịch và non nước Cao Bằng trong thanh thiếu niên (dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 4/2019).

- Hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (Tháng 5/2019).

- Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư Hè (đầu tháng 5/2019).

- Dẫn đàn trẻ em; đối thoại với lãnh đạo tỉnh và tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó cấp tỉnh (Tháng 6/2019).

- Trại Huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh lần thứ 3 (Tháng 7/2019).

- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (Tháng 7/2019).

Ban Thanh thiếu nhi trường học

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO” ...

(Tiếp theo trang 10)

Để phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thực sự phát huy được sức sáng tạo của ĐVTN, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục triển khai đăng ký, kiểm tra các phần việc, công trình thanh niên hàng năm một cách nghiêm túc; tăng cường phối hợp tổ chức công tác tập huấn, đào tạo nhằm trang bị cho thanh niên hiểu biết, kỹ năng về công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức về cuộc cách

mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của các lĩnh vực trong đời sống, xã hội; tăng cường tổ chức các hình thức trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ sở Đoàn, tổ chức các diễn đàn thanh niên nhằm tạo điều kiện cho ĐVTN trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu kết quả các nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, sáng tạo được áp dụng để hoàn thiện những ý tưởng sáng tạo, nâng cao hiệu quả của các giải pháp sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, từ đó thu hút sự của đông đảo ĐVTN.

Nguyễn Hồng Linh
Phó Trưởng Ban Phong trào

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HÈ CHO THiếu NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2018

Vinh dự và tự hào là đơn vị được mang tên người đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhà thiếu nhi Kim Đồng đã tham mưu tổ chức các hoạt động hè dành cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Với sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, các đơn vị liên quan, và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng các cộng tác viên có trình độ chuyên môn, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết với công việc các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng được Nhà thiếu nhi Kim Đồng tổ chức đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh.

Năm 2018 các hoạt động hè dành cho các em thiếu niên, nhi đồng đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, tạo sân chơi bổ ích giúp các em thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện về năng khiếu cũng như nhận thức, tạo được sự tin tưởng với các bậc phụ huynh.



Tiết mục biểu diễn của các em thiếu nhi lớp múa

Các lớp năng khiếu hè

Với tinh thần "Tất cả vì đàn em thân yêu" cùng với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu niên, nhi đồng thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các mô hình, câu lạc bộ... tạo môi trường giáo dục toàn diện cho thiếu nhi về Đức, Trí, Thể, Mỹ; ngay từ đầu hè 2018 dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Nhà thiếu nhi Kim Đồng đã chủ động ban

hành kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu hè 2018 trong đó đặc biệt chú trọng tới nội dung, hình thức từng lớp học phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của thiếu nhi như: Võ Cổ truyền, Pencatsilat, đàn Organ, Dancesport, Họa, Múa, Cờ vua, toán tính nhẩm nhanh, luyện chữ đẹp... Kết quả đã mở được 13 lớp thu hút 350 lượt học sinh đến tham gia học tập. Cuối khóa học Nhà thiếu nhi chỉ đạo các lớp tổ chức đánh giá bình xét thi đua khen thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Kết quả xếp loại: Giỏi - 24 em; Khá - 326 em; Trung bình - 0; Yếu - 0; Không xếp loại - 0.

Hội nghị tập huấn "Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - hè năm 2018"

Ngày 24 - 25/5/2018, Nhà thiếu nhi Kim Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn "Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - hè năm 2018" cho 130 anh chị làm công tác phụ trách thiếu nhi hè các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung như: Tuyên truyền Luật trẻ em; Kỹ năng tổ chức các mô hình sinh hoạt tập thể, tổ chức trò chơi, múa, hát, dân vũ thiếu nhi; Phòng, chống đuối nước... Đây là một hoạt động thường niên nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Đội và công tác hè trên địa bàn dân cư.

Chương trình học kỳ quân đội lần thứ 5

Bên cạnh việc tổ chức các lớp năng khiếu hè, với mong muốn giúp thiếu nhi có thêm nhiều sân chơi bổ ích, trực tiếp giáo dục thiếu nhi về nhân cách, xây dựng và phát triển tư duy mới, phát triển cảm quan về cuộc sống con người, nâng cao tính kỷ luật, tính tập thể, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như trang bị về các kỹ năng sống, xã hội, ứng xử, tự lập, tinh thần đoàn kết, kiến thức quốc phòng... để thanh thiếu niên trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, nhà thiếu nhi đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức thành công chương trình "Học kỳ quân đội" lần thứ 5 tại Trung Đoàn 852 - xã Ngũ Lão - Huyện Hòa An từ ngày 05 - 14/7/2018 thu hút 89 chiến sỹ tham gia.

(Xem tiếp trang 16)

LUNG LINH ĐÊM HỘI TRĂNG RẪM NĂM 2018

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu thiếu niên và nhi đồng yêu quý. Hằng năm, cứ vào dịp Trung thu, Bác thường đi thăm hoặc gửi quà cho các em thiếu nhi với tất cả tấm lòng triu mến và một tình thương bao la, nồng ấm.



Đ/c Tô Phương Chi – Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, lãnh đạo Nhà Thiếu nhi Kim Đồng tổ chức tặng quà Trung thu tại trường tiểu học – THCS Vân Trinh huyện Thạch An

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó các cấp bộ Đoàn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà tổ chức Đoàn quan tâm. Theo thông lệ, cứ đến dịp rằm tháng tám âm lịch, các cấp bộ Đoàn, Đội trên cả nước sôi nổi tổ chức Tết trung thu cho các em thiếu nhi trên cả nước. Tết trung thu hằng năm luôn là lễ hội đặc biệt dành riêng cho tất cả các em thiếu nhi. Hình ảnh chú Cuội và chị Hằng luôn gần gũi và quen thuộc với bao thế hệ trẻ thơ Việt nam. Trong câu chuyện cổ tích của đêm trăng rằm tháng tám, các em được sống với tuổi thơ của mình và mơ

ước về những điều tốt đẹp, được hòa mình vào các hoạt động, những giai điệu rộn ràng tạo nên không khí buổi Lễ trung thu nồng ấm, vui vẻ.

Hoạt động tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm nay được các cấp bộ Đội tổ chức đơn giản, ý nghĩa, đảm bảo không khí vui tươi, an toàn, thu hút đông đảo thiếu nhi đặc biệt là thiếu nhi nghèo, thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn được tham gia. Kết quả, toàn tỉnh có 442 Liên đội tổ chức với nhiều hoạt động như: Tổ chức thi bày mâm ngũ quả, trang trí mâm cỗ trung thu; biểu diễn hoạt cảnh sự tích Trung thu, giao lưu với các nhân vật trong truyện cổ tích, chị Hằng, chú Cuội; tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập, và quà bánh trung thu cho thiếu nhi nghèo....

Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo Nhà thiếu nhi Kim Đồng tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2018 tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và trường Tiểu học, THCS Vân Trinh, huyện Thạch An. Tại buổi lễ, Nhà thiếu nhi Kim Đồng đã trao tặng Tủ sách măng non cho Liên đội khó khăn; 14 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho thiếu nhi nghèo vượt khó mỗi suất trị giá 300.000đ; trao tặng 1.000 vở cho học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học mới và 14 phần quà cho 14 lớp học bao gồm mâm non, tiểu học và THCS với tổng giá trị quà tặng gần 25 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết trung thu qua đó động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Kim Thoa - Ban Thanh thiếu nhi trường học

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HÈ CHO THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2018

(Tiếp theo trang 15)

Cùng với các nội dung, hoạt động hè trong tỉnh, Nhà thiếu nhi luôn chú trọng tới công tác giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa thiếu nhi tỉnh nhà với thiếu nhi các tỉnh trong khu vực, ngày 28/6 - 2/7/2018 Nhà thiếu nhi Kim Đồng thành lập Đoàn gồm 04 đồng chí phụ trách cùng với 22 học sinh tham gia dự liên hoan “Tiếng kèn đội ta” tại tỉnh Nam Định. Kết quả đạt thành tích xuất sắc

liên hoan tiếng kèn Đội ta các Cung, Nhà thiếu nhi Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2018.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục, bồi dưỡng năng khiếu hè cho thiếu niên, nhi đồng năm 2018 cùng với niềm tin yêu, sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh đã khẳng định Nhà thiếu nhi Kim Đồng là điểm đến của thiếu niên, nhi đồng trong mỗi dịp hè.

Hoàng Lục Khánh – Nhà thiếu nhi Kim Đồng

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2018

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với chủ đề: **“Tuổi trẻ Cao Bằng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”**, sau 3 tháng triển khai, tuổi trẻ Cao Bằng đã tổ chức các hoạt động tình nguyện hè sôi động, triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời, năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh và để lại những dấu ấn cụ thể.

Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2018 được tổ chức tại xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, hơn 400 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sôi nổi tham gia các hoạt động: làm đường bê tông nông thôn và cắm biển tuyến đường thanh niên – phụ nữ tự quản tại xóm Cốc Chủ dài 400m; tổ chức dạy bơi và

cách phòng chống đuối nước cho 100 thiếu nhi; xây dựng 01 sân chơi cho thiếu nhi tại xóm Bản Bó – Phù Ngọc (Hà Quảng). Sau Lễ ra quân cấp tỉnh, 100% Đoàn cơ sở tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thu hút trên **10.500** ĐVTN tham gia với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.



Đ/c Vũ Khắc Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà các gia đình chính sách và các em học sinh vượt khó học giỏi huyện Hà Quảng

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức hoạt động Hè trọng tâm tại các xã nghèo, vùng sâu vùng xa, biên giới, các xã chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới; Tập trung triển khai tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch trọng tâm: “Mùa hè xanh”; “Hoa phượng đỏ”; “Kỳ nghỉ hồng”; “Hành quân xanh” theo từng nhóm đối tượng. Chiến dịch đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ủng hộ, các cấp

bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, các chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành: Toàn tỉnh thành lập được **305** đội hình tình nguyện theo từng nhóm đối tượng, huy động được trên **37.017** ngày công lao động xã hội chủ nghĩa, tham gia sửa chữa **100,7km** đường giao thông, bê tông mới **13,38** km đường giao thông nông thôn, nạo vét **54,5km** mương thủy lợi; Phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn **3.306** bà con nhân dân; tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo và thu được **950** đơn vị máu; hỗ trợ xây dựng **02** nhà nhân ái trị giá **70** triệu đồng cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, 100% các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” (22/7/2018) trồng được **2.100** cây xanh, phát quang, vệ sinh được trên **40km** đường giao thông nông thôn, nạo vét **03 km** mương thủy lợi thu hút trên **9.500** ĐVTN tham gia; tiếp nhận và kết nối **05** Đội thanh niên tình nguyện của các trường Đại học, Cao đẳng về hoạt động tình nguyện tại tỉnh. BTV Tỉnh Đoàn tăng cường vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tổ chức các chương trình an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu: Nhóm Cầu Giấy yêu thương – Hà Nội hỗ trợ xây dựng **02** điểm trường (Lũng Gà thuộc trường tiểu học Ngũ Lão, huyện Hòa An và điểm trường Cốc Phát thuộc trường tiểu học Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông) với tổng kinh phí hơn **650** triệu đồng; Công ty TNHH Nhà máy bia Heiniken Hà Nội hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng công trình nước sạch cho cộng đồng trị giá hơn **230** triệu đồng cho các hộ dân tại xóm Lũng Đắc, xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên giúp nhân dân sử dụng với nguồn nước an toàn, cải thiện cuộc sống...

Đặc biệt trong Tháng 7 – tháng cao điểm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các cấp bộ Đoàn – Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn – đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện phong trào “Mỗi đoàn viên thanh niên làm một việc tốt, giúp đỡ ít nhất 01 gia đình, 01 người có công với cách mạng”,

ĐVTN toàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho **865** gia đình thương binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, con em gia đình thương binh, liệt sỹ với tổng trị giá trên **300** triệu đồng; tổ chức **100** hoạt động tình nguyện, đóng góp trên **1.000** công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, làm đường giao thông nông thôn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thương binh, đối tượng chính sách. Các cấp bộ Đoàn tổ chức được **114** hoạt động ra quân tình nguyện chỉnh trang, dọn vệ sinh 15 nghĩa trang, đài tưởng niệm, **99** Nhà bia ghi tên liệt sỹ, **2.811** mộ liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh, đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, hoa và thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sỹ với sự tham gia của trên **9.000** ĐVTN...

Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình “Học kỳ quân đội” lần thứ V, chương trình “Học làm chiến sỹ công an” lần thứ nhất - đây là chương trình mới nổi bật trong tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2018. Thông qua chương trình các em được làm quen với môi trường tự lập, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thử thách, được trải nghiệm và hình thành nhiều kỹ năng mới trong cuộc sống. Các chương trình đã thu hút **139** thiếu nhi tuổi từ 12-16 tham gia và được cấp giấy chứng nhận. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức trên **4.300** buổi sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư, trao tặng và hỗ trợ trên **1.150** suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mới **10** sân chơi cho thiếu nhi thu hút sự tham gia của trên **18.000** thanh thiếu niên...

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã trở thành nội dung trọng tâm thường niên trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Những hiệu quả mang lại của chiến dịch đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập.

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

1. Đối với cơ sở Đoàn

Bước 1: Triển khai, tổ chức đăng ký

- Đoàn cơ sở hướng dẫn đăng ký rèn luyện đoàn viên tại đơn vị; chi đoàn tổ chức họp, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên, đảm bảo đủ 5 nội dung.

- Thống nhất việc đăng ký bằng phiếu rèn luyện đoàn viên theo mẫu Trung ương Đoàn ban hành và gắn với các nội dung hoạt động thực tế tại chi đoàn (*việc đăng ký có thể thực hiện bằng cách viết tay, đánh máy hoặc đăng ký qua mạng, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc là xác định được cá nhân đăng ký và được Ban chấp hành chi đoàn xác nhận*) và phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể. Ban chấp hành chi đoàn có danh mục hoạt động của chi đoàn và đoàn cấp trên để đoàn viên lựa chọn, đăng ký.

- Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế cần rèn luyện. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì ban chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung rèn luyện theo hướng "mở" phù hợp để đoàn viên đăng ký.

- Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký.

- Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp, lưu giữ 01 bản để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.

Bước 2: Hỗ trợ đoàn viên rèn luyện

- Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký; đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, ban chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký (*cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên*).

- Đoàn cơ sở kiểm tra, định hướng chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện.

- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với các danh hiệu để tuyên dương, động viên kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.

Bước 3: Kiểm tra, đánh giá và công nhận

Định kỳ 6 tháng/lần, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự đánh giá quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và ban chấp hành chi đoàn biết, có giải pháp tháo gỡ. Khuyến khích việc phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành chi đoàn theo dõi, hướng dẫn đoàn viên hoặc phân công đoàn viên hỗ trợ nhau cùng rèn luyện hoàn thành các nội dung rèn luyện đã đăng ký; đầu tư các giải pháp, hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên.

- Căn cứ quy định về tiến độ thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn họp nhận xét và góp ý, đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước sau:

+ Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc đã làm được trong phiếu đăng ký.

+ Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc: Là những đoàn viên đạt từ 90 - 100 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Hoàn thành tốt: Là những đoàn viên đạt từ 80 - 89 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Hoàn thành: Là những đoàn viên đạt từ 70 - 79 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điểm rèn luyện đã đăng ký.

- Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là căn cứ quan trọng trong phân loại chất lượng đoàn viên hằng năm. Các cơ sở đoàn xây dựng khung đánh giá, phân loại đoàn viên theo điều kiện, đặc thù công tác của địa phương, đơn vị.

Khuyến khích các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sử dụng kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên là một trong những nội dung để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên (đối với đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn).

- Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, ban chấp hành chi đoàn báo cáo Đoàn cơ sở (hoặc Đoàn bộ phận (nếu có) để công nhận kết quả. Đối với chi đoàn cơ sở chỉ thực hiện việc báo cáo kết quả về đoàn cấp huyện.

2. Đối với đoàn viên

*** Bước 1: Đăng ký**

- Đoàn viên chủ động đăng ký qua phiếu đủ 05 nội dung rèn luyện với ít nhất 10 tiêu chí phù hợp với điều kiện, lĩnh vực của bản thân và định

hướng, hướng dẫn của chi đoàn; xây dựng giải pháp cụ thể dưới mỗi tiêu chí đăng ký rèn luyện.

*** Bước 2: Rèn luyện**

- Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.

- Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do ban chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.

- Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

*** Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện**

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.

3. Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các cơ sở đoàn trực thuộc; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc việc rèn luyện đoàn viên theo tinh thần sáng tạo, đổi mới và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt chính trị - tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra và đôn đốc cơ sở thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm. Đánh giá kết quả triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên của cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ sở đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên hằng năm.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐOÀN CƠ SỞ "3 CHỦ ĐỘNG" GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị

1.1. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube...).

1.2. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hàng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên...

1.3. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

1.4. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên.

1.5. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

2.1. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên.

2.2. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện

các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.

2.3. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

2.4. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

2.5. Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

3.1. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên.

3.2. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.

3.3. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

3.4. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn (khu, ấp, bản...) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

3.5. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Đoàn cấp huyện về việc xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động" xong trước ngày 25/10 của năm trước.

2. Bước 2: Đoàn cấp huyện phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh xong trước ngày 28/10 của năm trước; Đoàn cấp tỉnh phân công ban chuyên môn theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

(Xem tiếp trang 22)

ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN HÀ QUẢNG

Hà Quảng tự hào là vùng đất với nhiều di tích lịch sử được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư bảo tồn và lưu giữ. Trong những năm qua, các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên được triển khai tích cực có nhiều hiệu quả quan trọng. Trong đó đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của đơn vị đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đi đầu trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường. Đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường huyện Hà Quảng đã được thành lập và ra mắt vào ngày 15/5/2018 với số lượng 30 ĐVTN của 03 xã Trường Hà, Nà Sác, Thị trấn Xuân Hòa do đồng chí Vương Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hà Quảng làm đội trưởng điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động.

Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường được coi là lực lượng nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền và thu gom rác thải tại các đường phố, đường làng, thôn xóm, tạo cảnh quan đường phố sạch đẹp hơn, cùng chung tay góp sức cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Từ khi thành lập đến nay, Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường huyện Hà Quảng đã tổ chức triển khai một số hoạt động sôi nổi và có ý nghĩa như thường xuyên lao động, tổng vệ sinh môi trường, chủ động phối hợp với Ban quản lý Khu di tích lịch sử Kim Đồng hướng dẫn, giúp đỡ các đoàn khách thăm quan, tìm hiểu các điểm di tích.

Trong những ngày đầu tháng 8/2018, do ảnh hưởng của thời tiết trên địa bàn huyện đã xảy ra hiện tượng lũ lụt, lũ quét cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, cây cối gây thiệt hại cho bà con

nhân dân các xã Trường Hà, Nà Sác, Sóc Hà, Thị trấn Xuân Hòa, ước tính thiệt hại trên 70 tỷ đồng. Đội xung kích bảo vệ môi trường huyện Hà Quảng đã đồng hành với ĐVTN toàn huyện đã kịp thời ra quân giúp đỡ bà con nhân dân các



Đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường huyện Hà Quảng giúp đỡ nhân dân dọn dẹp diện tích hoa màu bị vùi lấp sau mưa lũ

đơn vị thu gom rác thải, dọn dẹp nhà cửa và khai thông mương thủy lợi giúp bà con nhân dân dần ổn định cuộc sống và đi vào hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường còn tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phòng chống các loại dịch bệnh sau mưa lũ trong cộng đồng dân cư.

Mặc dù mới thành lập, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ bằng những hoạt động cụ thể đã góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới trên quê hương Hà Quảng.

Huyện Đoàn Hà Quảng

ĐOÀN TN CÔNG AN TỈNH:

TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH “EM NUÔI CỦA ĐOÀN – HỘI”

Nhằm tăng cường hỗ trợ, động viên lực lượng cán bộ, chiến sỹ công an luôn an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong những năm qua, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng của đơn vị công an tỉnh luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng ủy -

cách làm sáng tạo, mỗi đoàn viên, hội viên sẽ đóng góp 1.000đ/ngày vào hòm quỹ, cuối tháng số tiền sẽ được Ban chủ nhiệm quỹ kiểm đếm vào trao lại cho những hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 300.000đ/tháng.

Ngay từ khi bắt đầu lấy ý kiến đóng góp xây dựng, Công trình đã nhận được sự đánh giá cao của Thường trực Đảng ủy – Ban giám đốc, cũng như sự đồng tình ủng hộ của đoàn viên-hội viên lực lượng Công an toàn tỉnh. Tính đến tháng 9/2018, Ban chủ nhiệm Công trình đã lựa chọn nhận đỡ đầu 09 thiếu niên, nhi đồng đang điều trị các bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trong quá trình triển khai, Ban chủ nhiệm đã đến gia đình để gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và trao kinh phí từng tháng. Mặc dù số tiền

hỗ trợ chưa cao, song là nguồn động viên tinh thần giúp các cháu cùng gia đình tiếp tục cố gắng chiến đấu với bệnh tật, cán bộ chiến sỹ thêm phần yên tâm công tác.

Đây là hoạt động góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái, vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên hội phụ nữ trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đoàn TN Công an tỉnh



Công trình “Em nuôi của Đoàn – Hội” ra mắt ngày 15/6/2018

Ban giám đốc.

Thông qua mô hình "Em nuôi của Đoàn - Hội" nhiều hoàn cảnh thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng đã nhận được sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần.

Xuất phát từ mong muốn được động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, ngày 15/6/2018, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức buổi lễ ra mắt Công trình “Em nuôi của Đoàn – Hội” giai đoạn 2018-2021 với

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐOÀN CƠ SỞ "3 CHỦ ĐỘNG" ...

(Xem tiếp trang 21)

3. Bước 3: Hằng năm, Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở " 3 chủ động". Đoàn cấp tỉnh định kỳ tổ chức các diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai đoàn cơ sở " 3 chủ động"; tổ

chức tuyên dương đoàn cơ sở " 3 chủ động" 2 lần/ nhiệm kỳ.

* **Lưu ý:** Kết quả triển khai thực hiện xây dựng đoàn cơ sở " 3 chủ động" là tiêu chí quan trọng đánh giá đoàn cơ sở hàng năm; đồng thời là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đó.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2019

Chủ đề công tác năm “Thanh niên tình nguyện”

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai các Kết luận, Kế hoạch, các Đề án đã được Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV ban hành.

2. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện. Tổ chức các hoạt động chăm lo tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, giải trí, nâng cao thể lực, kỹ năng thực hành xã hội. Tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.

3. Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn; tăng cường tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Tiếp tục thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn. Tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục: Triển khai Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 – 2022; Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 2018 - 2022”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; fanpage của các cấp bộ Đoàn- Hội. Tập trung tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đàm Minh Diễn (Đức Thanh); Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước...

2. Trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng: Triển khai các Đề án như “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022”; “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2022”; Chương

trình Đoàn thanh niên tham gia phát triển Du lịch giai đoạn 2018 – 2022... Tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện, xây dựng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý tưởng sáng tạo. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần 2 năm 2019. Triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức; tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

3. Trong tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”; phối hợp tổ chức Hội thi tay nghề dành cho khối trường nghề. Tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. “Học sinh 3 tốt”... Tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp; tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung trong đối tượng học sinh phổ thông. Thành lập các câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, hội thi, hội trại huấn luyện kỹ năng, đồng thời tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn, xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi...

4. Về công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng: Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chủ đề năm học. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tập trung tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”; triển

(Xem tiếp trang 26)

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Tất cả học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tại các trường và cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên phạm vi cả nước, trừ các trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm khác (Hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thân nhân công an, thân nhân quân đội...)

II. MỨC ĐÓNG, HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG

- Mức đóng hàng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở theo quy định từng thời điểm (trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%). Mức đóng theo mức lương cơ sở từ tháng 7/2018 là: 750.600 đồng/người/năm (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 210.600 225.200 đồng/người/năm; bản thân HSSV đóng 525.400 đồng/người/năm).

- Mức đóng sẽ có sự thay đổi khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở

- Đối với HSSV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài tham gia theo các diện trên.

- Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho HSSV thuộc: hộ nghèo; hộ cận nghèo mới thoát nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn...

- HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT; 30% mức đóng còn lại được Ngân sách của tỉnh hỗ trợ.

III. QUYỀN LỢI

1. Được thanh toán 80% chi phí KCB khi đi KCB đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ghi trên thẻ BHYT hoặc khi đi KCB đúng tuyến.

2. Được thanh toán 95% chi phí KCB: Đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo.

3. Được thanh toán 100% chi phí khi:

+ KCB tại tuyến xã

+ Tổng chi phí của 1 lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (từ tháng 7/2018 dưới 208.500đ) ở mọi tuyến điều trị.

- HSSV đối tượng được cấp thẻ BHYT là con của liệt sỹ; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sống tại các vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn.

+ Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn

hơn 06 tháng lương cơ sở (từ tháng 7/2017 trên 8.340.000đ), được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

4. Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến:

Khi đi KCB không đúng nơi đăng ký KCB ghi trên thẻ BHYT, không có giấy chuyển viện, có trình thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo mức sau:

Tuyến bệnh viện	Mức thanh toán
Tuyến huyện	100% chi phí trong phạm vi được hưởng BHYT
Tuyến tỉnh (đối với nội trú)	60% chi phí trong phạm vi được hưởng BHYT
Tuyến Trung ương (đối với nội trú)	40% chi phí trong phạm vi được hưởng BHYT

5. Trường hợp thanh toán trực tiếp:

a, Trường hợp người bệnh đến KCB tại cơ sở y tế có hợp đồng KCB BHYT: thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định.

b, Trường hợp người bệnh đến KCB tại cơ sở y tế không có hợp đồng KCB BHYT: Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá mức:

Loại hình KCB	Tuyến bệnh viện	Mức thanh toán (vnd)
Ngoại trú	Tuyến huyện và tương đương	60.000
	Tuyến tỉnh và tương đương	500.000
Nội trú	Tuyến tỉnh và tương đương	1.200.000
	Tuyến Trung ương	3.600.000

6. Trường hợp cấp cứu:

Người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với 01 loại giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

IV. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG, THỦ TỤC THAM GIA:

- Đóng 3 tháng, 6 tháng, một lần cho cả năm học.

- Đăng ký trực tiếp với cơ sở trường học nơi học sinh, sinh viên đang theo học.

THÔNG BÁO

Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản

Trung Tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng kỹ sư, kỹ thuật viên đi lao động tại Nhật Bản:

1. Đối tượng

- Nam, Nữ; Tuổi: Từ 22 – 40 tuổi

- Số lượng: 250 người

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, xây dựng, lâm nghiệp, kinh tế, may...; Chiều cao từ 160cm/ 50kg trở lên đối với nam hoặc từ 150cm/40kg trở lên đối với nữ;

2. Nội dung tuyển dụng

- Công việc: Giám sát thi công công trình, vận hành CNC chế tạo linh kiện ô tô, thiết kế sản phẩm nhựa, quản lý nhà máy chế biến thực phẩm, vận hành CAD, điện, hàn bán tự động và đọc bản vẽ....

- Nơi làm việc: Tokyo, Osaka, Kanagawa, Nagato, Aichi, Nara...

- Yêu cầu tiếng nhật: Chứng chỉ N5, N4 tùy đơn hàng (đào tạo ở Việt Nam sau 3-6 tháng) Đủ 100%

- Thời hạn hợp đồng: 3 năm, có thể gia hạn 5 năm

3. Chế độ phúc lợi và lương thưởng

- Thời gian làm việc: 08h00 đến 17h00 (nghỉ giải lao 60 phút) ; 8h/ ngày

- Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần, lễ tết theo lịch Nhật Bản

- Lương tháng: 250.000 – 400.000 Y/ tháng tương đương 50-80 triệu VNĐ

- Trợ cấp đi lại, tăng lương 6 tháng hoặc 1 năm/ lần

- Loại visa: Visa kỹ sư làm việc Nhật Bản

- Bảo hiểm: Theo quy định pháp luật Nhật Bản

4. Nghĩa vụ của người lao động

- Tuân thủ hợp đồng đã ký kết giữa các bên

5. Quy trình và thủ tục: Khi nhập học, người lao động phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

- 03 bản sao chứng minh nhân dân công chứng;

- 03 bản sao chứng minh nhân dân công chứng của người bảo lãnh;

- 03 bản sao giấy khai sinh;

- 03 bản hộ khẩu photo công chứng;

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp công chứng; Bằng tốt nghiệp gốc Công ty đối chiếu;

- Ảnh chụp áo sơ mi trắng cavat đỏ nền trắng (8 ảnh 3*4, 8 ảnh 4*6, 8 ảnh 4.5*4.5) để nguyên không cắt;

- Giấy khám sức khỏe (nếu chưa có, có thể bổ sung trong quá trình học);

- Giấy đăng ký kết hôn (nếu có)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: km4 đường mới, Tổ 01 phường Đề Thám TP Cao Bằng. Điện thoại: 02063.859.886.

Trung tâm Giới thiệu việc làm

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2019

(Tiếp theo trang 24)

... khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em giai đoạn 2018 - 2022. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục văn hóa đọc, các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, thực hiện tốt Chương trình rèn luyện Đội viên...

5. Về công tác quốc tế thanh niên:

Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và các nước láng giềng, củng cố các mối quan hệ bạn bè truyền thống, phát huy vai trò trong Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam”.

6. Trong công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị:

Củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn theo hướng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Triển khai Thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2” của Trung ương Đoàn, cán bộ đoàn cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Văn phòng Tỉnh Đoàn

KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

I. KỸ NĂNG CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

1. Xác định mục đích, yêu cầu:

Tuỳ tính chất, quy mô, nội dung của từng hoạt động để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể. Cần bám sát mấy yêu cầu sau:

- Phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng.

Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, trau dồi thực tiễn, gắn bó, chia sẻ với nhân dân; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, giáo dục TTN; phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

- Phong trào được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao. Tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương; chú trọng xây dựng các đội hình đoàn viên, thanh niên tình nguyện theo chuyên ngành, lĩnh vực.

2. Xác định nội dung hoạt động tình nguyện:

Căn cứ vào nội dung hoạt động, thời gian hoạt động tình nguyện:

- Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể, báo cáo lãnh đạo chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung.

- Những nội dung hoạt động cần căn cứ trên mấy yếu tố cụ thể sau:

+ Hoạt động được tiến hành trong thời gian nào: Thường xuyên hàng ngày (ngoài giờ học của học sinh, đoàn viên, thanh niên), trong các nghỉ ngày cuối tuần hoặc các đợt cao điểm... từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể được phân công tới từng thành viên để không gây ảnh hưởng tới thành viên.

+ Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với đoàn viên, thanh niên và nhu cầu của địa phương, như: Vệ sinh môi trường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục, phát triển văn hoá... Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, thiếu niên, nhi đồng.

- Các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy tính tích

cực sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, kết hợp giữa việc ra quân đồng loạt với việc duy trì thường xuyên các hình thức tổ, nhóm, phối hợp giữa các lực lượng của đội với các lực lượng quần chúng trên địa bàn tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn; kết hợp giữa việc tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin với việc tiến hành vận động tới từng hộ gia đình, từng thành phần đối tượng dân cư để tạo dư luận ủng hộ cổ vũ, lôi cuốn nhiều người cùng tích cực hưởng ứng tham gia.

3. Lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai:

Căn cứ vào tình hình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai hoạt động cho phù hợp.

4. **Khảo sát thực tế:** Cần tổ chức khảo sát kỹ trước khi tổ chức hoạt động, như: Điều kiện đi lại, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phong tục tập quán, những công việc cần làm...

5. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức hoạt động:

- Cần chủ động tham mưu đề xuất để chính quyền địa phương hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ về thời gian, kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác để tổ chức hoạt động tình nguyện

- Huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động.

II. CÁC YẾU TỐ BẢO ĐẢM TÍNH BỀN VỮNG CỦA PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN

1. **Sự chủ động, sáng tạo và tâm huyết của cán bộ Đoàn - Hội:** Đây là yếu tố quyết định sự thành công và duy trì sức sống cho phong trào tình nguyện. Để đáp ứng yêu cầu rất cao của việc tổ chức phong trào tình nguyện, người cán bộ Đoàn - Hội trực tiếp làm công tác này cần có các tiêu chuẩn sau:

- Nhiệt tình, tâm huyết, tự nguyện tham gia công tác.

- Có khả năng nhạy bén, phát hiện những vấn đề thời sự cấp bách, những việc mới để đề xuất các hoạt động.

- Có uy tín cao và có khả năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo cơ chế và huy động nguồn lực cho hoạt động.

- Có điều kiện và sức khoẻ để cùng "đồng cam, cộng khổ" với tình nguyện viên.

2. **Lựa chọn được các hoạt động gắn với nhu cầu của địa bàn hoạt động và khả năng của tình nguyện viên:**

- Biết chọn thời cơ và thời điểm.
- Biết kết hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.
- Biết chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng, sở trường của đơn vị.

III. KỸ NĂNG CỦA THỦ LĨNH TÌNH NGUYỆN

Những kỹ năng cơ bản “cần và có” của người thủ lĩnh tình nguyện dưới đây sẽ phần nào giúp cho các bạn tình nguyện viên nắm bắt, hiểu thêm những vai trò, kỹ năng của người đứng đầu tổ chức:

1. Kỹ năng tham mưu, hoạch định, chiến lược

Người đứng đầu của tổ chức phải biết đề ra các kế hoạch, mục tiêu hoạt động cho tổ chức của mình theo các giai đoạn; quý; tháng trong năm.

Viết dự án, trình bày với các nhà tài trợ, nhà hảo tâm về chương trình, dự án cũng mình trong thời gian tới đó cũng là những việc làm mà người thủ lĩnh phải thường xuyên thực hiện.

Định hướng hoạt động cho tổ chức, nắm bắt tư tưởng, tâm lý của thành viên trong quá trình tham gia hoạt động tại tổ chức đó cũng là yếu tố quan trọng trong kỹ năng lãnh đạo, hoặc định của người thủ lĩnh tình nguyện.

2. Kỹ năng điều hành, quản lý

Một tổ chức tình nguyện với rất nhiều thành viên tham gia hoạt động, các thành viên đến từ nhiều môi trường khác nhau thì nó đòi hỏi người đứng đầu của tổ chức càng phải thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý của mình.

Phân công nhiệm vụ, giao việc trong các chương trình, hoạt động để tránh sự chồng chéo, ỷ lại hay đùn đẩy trách nhiệm đó là điều mà các thủ lĩnh cần phải cân nhắc và khéo léo.

Các văn bản của tổ chức, hồ sơ tham gia sinh hoạt của thành viên cũng được xem xét, quản lý cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn, hay đánh mất.

Việc khen thưởng, đánh giá thành viên sau này, nó còn phụ thuộc vào sự theo dõi, điều hành và quản lý của người thủ lĩnh trong các hoạt động, chương trình mà thành viên tham gia, đóng góp. Vì vậy, nó bắt buộc người đứng đầu tổ chức phải có một cái nhìn chặt chẽ, nghiêm túc ngay từ đầu về công tác điều hành của bản thân.

3. Kỹ năng tổ chức hoạt động

Biết hát, múa, sinh hoạt trò chơi... đó sẽ là những lợi thế đối với những người thủ lĩnh cộng đồng trong việc thu hút các thành viên.

Trong xã hội tình nguyện ngày một phát triển thì nhu cầu giao lưu văn hóa, văn nghệ, hay các kỹ năng sinh hoạt cộng đồng rất cần thiết đối

với tình nguyện viên. Đặc biệt trong các hoạt động giao lưu như: Văn nghệ, Mùa hè xanh, Lửa trại... thì đây là cơ hội để các thủ lĩnh có thể chứng tỏ mình và lấy điểm ưu để dàng trong các tình nguyện viên của mình.

Sau những chương trình tình nguyện thì những câu chuyện hài, bài thơ, bài hát của thủ lĩnh đó là liều thuốc quan trọng để truyền lửa và giúp gắn kết thành viên, xoa tan đi mọi khó khăn, khoảng cách.

4. Kỹ năng soạn thảo, triển khai nội dung

Việc trình bày, soạn thảo các chương trình, kế hoạch, báo cáo, kiểm điểm, biên bản không còn là những điều khó với thủ lĩnh tình nguyện. Tuy nhiên để thực hiện các văn bản cho chuyên nghiệp, đúng văn phạm thì đó là điều mà các thủ lĩnh cần xem xét và rèn luyện để trở thành chuyên nghiệp.

Việc trình bày các chương trình, nội dung trước thành viên của tổ chức đó là vấn đề khó khăn với nhiều thủ lĩnh, vì vậy việc luyện nói, chia sẻ trước đám đông, thuyết phục mọi người đó là những kỹ năng mà người thủ lĩnh cần phải rèn luyện.

5. Kỹ năng giải quyết, xử lý tình huống

Với một tập thể đông thành viên, không có sự ràng buộc mạnh về nội quy, thể chế của tổ chức thì các mâu thuẫn, xung đột đó là những chuyện xảy ra thường ngày. Thế những người thủ lĩnh tình nguyện cần phải làm gì trước những tình huống đó, sẽ phải nghe ai...? Sẽ phải làm gì? đó là điều mà người thủ lĩnh cần phải dự đoán trước và đề phòng để tránh những xung đột trên.

Người thủ lĩnh tình nguyện cần phải xác định rõ nhiệm vụ, chức năng của mình đối với tổ chức để có sự nhìn nhận, tác động đến các đối tượng, thành viên hay giải quyết các vấn đề phát sinh của tổ chức gặp phải trong quá trình thực hiện, tổ chức chương trình.

Ngoài những kỹ năng thiết yếu như trên, thì người thủ lĩnh tình nguyện còn là tấm gương sáng về sự hy sinh, xung kích đi đầu trong các hoạt động của tổ chức để các tình nguyện viên có thể noi gương và học tập...

Phong trào tình nguyện đang ngày một phát triển, vì vậy, người “thủ lĩnh” tình nguyện cũng phải từng bước thích ứng, học hỏi trao dồi thêm cho mình nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để dẫn dắt, điều hành tổ chức trong tương lai.

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

